



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในมติ ๑๔.๒ การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

ในฐานะผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ โดยขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นที่ได้พัฒนาเอกสารร่างข้อเสนอผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายมาอย่างรอบด้านในวันนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีภารกิจและแผนงานที่สอดคล้องกับภารกิจของสมัชชาสุขภาพในประเด็นการเข้าถึง การบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย ๑) โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม โดยร่วมกับ ๘ องค์กร ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมบริการสนับสนุนสุขภาพ กรมสุขภาพจิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยเครื่องมือสุขภาพเชิงบูรณาการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ พร้อมทั้งให้ความรู้และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ ๒) โครงการ Covid Literacy จัดทำคู่มือแนวทางวิธีการสัมผัสสารดูแลเพื่อป้องกันโควิด 19 และมาตรการช่วยเหลือโดยเชื่อมโยงและต่อยอดกับ Thai save Thai และ Thai stop covid ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและดูแลป้องกันตั้งแต่ตนเองที่บ้านและที่ทำงาน ๓) องค์กรจัดหา ATK (Antigen Test kit) และสมุนไพรรักษาโควิดให้เพื่อนสมาชิกและเครือข่ายได้เข้าถึง ATK และยาฟ้าทะลายโจรในราคาที่เหมาะสม ๔) องค์กรจัดหาโรงพยาบาลบริการตรวจ RT-PCR เพื่อให้สมาชิกเข้าบริการตรวจ RT-PCR ในราคาที่เหมาะสมและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก ๕) องค์กรจัดทำคู่มือ Company Isolation โดยถอดบทเรียนจากการจัดทำคู่มือ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการของตนเอง โดยฉบับที่ ๑ ประกอบด้วยแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ การจัดเตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อม การดำเนินกิจการและประเมินความเสี่ยง โครงการรณรงค์ รับ จับโควิดสร้างสื่อความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างนิสัยและตระหนักรู้ในเรื่องของโควิด 19 และเป็นมาตรฐานในการควบคุม การแพร่ระบาดของโลกโควิด 19 แก่สมาชิก สภาหอการค้าไทยและเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ และ ๖) โครงการจัดสัมมนาหอการค้า



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ไทยกับเครือข่าย Covid Literacy เพื่อให้ข้อมูลความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานในการป้องกันโควิด 19 ในประเภทกิจการต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของระเบียบวาระการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรในสภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม เรามีความเห็นว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรมที่ภาคีเครือข่ายได้ร่วมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐ สร้างหลักประกันสุขภาพแก่คนไร้สิทธิ์ เริ่มการดูแลกลุ่มคนเปราะบาง ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ บุคคลหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ระเบียบวาระของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เราขอสนับสนุนมติ โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีความยินดีที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนาภารกิจของสมัชชาสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เท่าเทียม ทัวถึง อย่างเป็นธรรม ขอขอบคุณครับ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔